

THƯ MỤC

TẠP CHÍ NGÂN HÀNG SỐ 12 NĂM 2019

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Ngân hàng số 12 năm 2019.

1. Ảnh hưởng của chỉ tiêu Chính phủ đến đầu tư tư nhân ở Việt Nam – Kiểm định từ số liệu cấp tỉnh/ Đặng Anh Tuấn, Lê Việt An// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 2 – 9

Tóm tắt: Thời gian qua, Chính phủ đã tăng cường chỉ tiêu hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của khu vực tư nhân thông qua việc đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi... Tuy nhiên, trong một số trường hợp chỉ tiêu Chính phủ cũng có những bất cập cho khu vực tư nhân. Ngoài hiện tượng còn ưu ái về nguồn lực cho khu vực công; sự gia tăng chỉ tiêu Chính phủ còn gây áp lực lên lãi suất, khiến lãi suất gia tăng, buộc các nhà đầu tư tư nhân phải trả một khoản chi phí cao hơn nếu muốn tiếp cận nguồn vốn. Vậy chỉ tiêu Chính phủ ở Việt Nam ảnh hưởng như thế nào tới nguồn vốn đầu tư tư nhân? Trả lời câu hỏi này có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách chỉ tiêu công nhằm vừa đảm bảo chức năng của Chính phủ, vừa tạo điều kiện khai thác tối đa hiệu quả của khu vực tư nhân.

Từ khóa: Chỉ tiêu Chính phủ; Đầu tư tư nhân; Nguồn vốn

2. Thúc đẩy tài chính toàn diện để giảm nghèo tại Việt Nam/ Trần Thị Khánh Li, Nguyễn Thị Thùy Dương// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 10 – 15

Tóm tắt: Thúc đẩy hệ thống tài chính toàn diện là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu hiện nay ở Việt Nam nói riêng và nhiều quốc gia khác trên thế giới nói chung. Mặc dù tầm quan trọng của tài chính toàn diện đã được thừa nhận rộng rãi, việc nghiên cứu mối quan hệ của tài chính toàn diện với các nhân tố kinh tế - xã hội vẫn còn rất hạn chế. Trong bài viết này, tác giả tính toán chỉ số tài chính toàn diện (IFI) của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2017 và so sánh với một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa thực trạng giảm nghèo và các nhân tố đo lường tài chính toàn diện của Việt Nam. Kết quả cho thấy có sự cải thiện trong chỉ số tài chính toàn diện của Việt Nam qua các năm. Bên cạnh đó kết quả cũng chỉ ra rằng có tương quan khá lớn giữa thúc đẩy tài chính toàn diện với việc xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn trên.

Từ khóa: Tài chính toàn diện; Xóa đói giảm nghèo

3. Phân tích hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam/ Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Hải// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 16 – 20

Tóm tắt: So với hoạt động tài chính vi mô (TCVM) của các tổ chức TCVM tại một số nước trên thế giới, hoạt động của tổ chức TCVM Việt Nam bị giới hạn một số hoạt động như thanh toán, bảo hiểm (không được trực tiếp phát triển, kinh doanh sản phẩm nhưng được làm đại lý cho các công ty bảo hiểm) và chỉ giới hạn ở một số dịch vụ cung cấp cho khách hàng TCVM (hoặc đã từng là khách hàng TCVM). Ngoài ra, hình thức sở hữu và sự tham gia của các cá nhân, tổ chức vào thành lập, quản lý điều hành tổ chức TCVM cũng bị giới hạn. Do vậy, việc phân tích, đánh giá hoạt động của tổ chức TCVM Việt Nam cũng có kết quả tương đối hạn chế, cũng như khó khăn trong việc so sánh hoạt động của tổ chức TCVM với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết này, các tác giả vẫn dựa trên những tiêu chí đánh giá được WB đề xuất để nghiên cứu, phân tích hoạt động của các tổ chức TCVM Việt Nam nhưng có lựa chọn những chỉ số phù hợp với nguồn dữ liệu và thực tế so sánh.

Từ khóa: Tài chính vi mô; Phân tích, đánh giá

4. An toàn thông tin bảo mật tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Hạ Thị Thiều Dao// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 21 – 29

Tóm tắt: Dựa vào nguồn số liệu thứ cấp từ báo cáo tóm tắt chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam từ Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam và khảo sát các chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông tại các ngân hàng thương mại, bài viết phân tích tình hình đảm bảo thông tin an ninh, hướng đến phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Từ khóa: An toàn thông tin; Công nghệ thông tin; Ngân hàng thương mại Việt Nam

5. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa/ Đào Minh Phúc, Nguyễn Hữu Mạnh, Đặng Thị Hiền// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 32 – 37

Tóm tắt: Một xã hội không dùng tiền mặt là xu hướng mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều hạn chế. Bài viết sẽ đề cập thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn Việt Nam thời gian qua, đồng thời đề xuất một số giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại các vùng nông thôn nước ta.

Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt; Khu vực nông thôn

6. Kinh nghiệm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp của một số quốc gia trên thế giới từ khía cạnh chính sách/ Trần Thị Thu Hiền// Tạp chí Ngân hàng .- Số 12/2019 .- Tr. 45 – 50

Tóm tắt: Trái phiếu là công cụ huy động vốn dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp, giúp giảm bớt phụ thuộc vào các ngân hàng thương mại. Để thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì cần có sự phối hợp đồng bộ của nhiều bên liên quan; đặc biệt, các chính sách của Nhà nước và Chính phủ có vị thế rất quan trọng. Việc tìm hiểu về chính sách nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại những quốc gia có thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển trên thế giới là cần thiết đối với Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp; Kinh nghiệm thế giới

Trung tâm Thông tin Thư viện